

Số: 244/TB-PKĐK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2022

### THÔNG BÁO

V/v Triển khai dịch vụ khám sức khỏe cho người lái xe tại Phòng khám Đa khoa

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế về Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Giấy phép hoạt động số 05943/HCM-GPHĐ ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế về việc cấp phép hoạt động khám chữa bệnh cho Phòng khám Đa khoa (thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch);

Căn cứ Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố đủ điều kiện khám sức khỏe ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình ngày 26 tháng 9 năm 2022 về việc Đề xuất giá dịch vụ khám sức khỏe cho người lái xe.

Phòng khám Đa khoa thông báo các nội dung triển khai dịch vụ khám sức khỏe cho người lái xe như sau:

- Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ:

+ Bộ phận Tiếp nhận: Thực hiện đăng ký khám dịch vụ khám sức khỏe cho người lái xe (không bao gồm các cận lâm sàng) khi khách hàng có nhu cầu;

+ Bộ phận Công nghệ thông tin: Bổ sung dịch vụ khám sức khỏe cho người lái xe (không bao gồm các cận lâm sàng) với giá 160.000 đồng/lượt khám vào phần mềm SHPT.

- Phòng Tài chính Kế toán: Thu giá dịch vụ khám sức khỏe cho người lái xe (không bao gồm các cận lâm sàng) với giá 160.000 đồng/lượt khám.

Phòng khám Đa khoa đề nghị các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm nội dung thông báo này.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Ban Lãnh đạo PK;
- P.KHNV, P.TCKT;
- Lưu: VT, P.KHNV.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG KHÁM  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KHÁM**



**TS. BS. Võ Thành Liêm**